



## CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (21/3/1890 - 21/3/2020) VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI BÌNH

### CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

## Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Vũ Thư.



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 tại ký túc xá sinh viên Trường Đại học Thái Bình.

### Triển khai kế hoạch dạy và học trực tuyến

Chiều ngày 10/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình về việc triển khai kế hoạch dạy và học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, tránh dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, nội dung học trực tuyến bao gồm các bài giảng, chuyên đề, chủ đề ôn tập dưới dạng video hoặc bài giảng điện tử, hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá theo chủ đề dưới dạng file word. Đồ dùng dạy học, các tư liệu phục vụ các môn học theo từng khối lớp. Các chuyên đề, chủ đề ôn tập phải bảo đảm hệ thống kiến thức cơ bản; các dạng bài tập mẫu; hệ thống bài tập để học sinh tự luyện (đủ các mức độ đánh giá, có phương án giúp học sinh tự đánh giá). Hình thức học là học trực tuyến qua kênh của Đài PTTH Thái Bình và Báo Thái Bình điện tử. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về việc thực hiện các biện pháp, hình thức hướng dẫn cho học sinh tự học, ôn tập từ xa, bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình khẩn trương triển khai kế hoạch, thời gian thực hiện chậm nhất là ngày 15/3. Đối tượng dự học trước mắt là học sinh lớp 9 và lớp 12, trong đó ngoài chương trình hiện tại có chương trình bồi dưỡng chuẩn bị cho học sinh

(Xem tiếp trang 4)  
THU HOÀI

### Cấp Báo Thái Bình cho người cách ly tập trung

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, từ ngày 10/3/2020, tại 3 khu cách ly tập trung của tỉnh, Báo Thái Bình phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp Báo Thái Bình đến người đang cách ly tập trung. Theo đó, mỗi ngày có từ 300 - 400 tờ báo được cấp. Cùng với việc lắp đặt wifi giúp người cách ly có điều kiện cập nhật thông tin và kết nối với gia đình, bạn bè, giải trí, việc cấp Báo Thái Bình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người trong các khu cách ly tập trung. Đây được xem là món ăn tinh thần giúp những người cách ly tiếp cận thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đang triển khai ở các cấp, ngành, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.

HOÀNG THỊA  
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

### Kiểm tra tiến độ thi công công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam

Chiều ngày 10/3, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công và công tác chuẩn bị nghiệm thu phần mỹ thuật công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. (Xem tiếp trang 4)  
NGUYỄN CƯỜNG

### Ngành Công an triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 10/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. (Xem tiếp trang 2)  
ĐÀO QUYÊN

## Thái Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

\* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, đến 17 giờ ngày 10/3, 103 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận có 114.188 người nhiễm Covid-19, trong đó 4.019 người tử vong. Ngoài Trung Quốc với 3.136 người tử vong do Covid-19, một số quốc gia cũng đã ghi nhận số người tử vong cao như: Ý 463 người, Iran 237 người.

Tại Việt Nam, đến 17 giờ ngày 10/3 đã ghi nhận 34 người nhiễm Covid-19, trong đó 16 người đã được điều trị khỏi, xuất viện, 18 người nhiễm mới đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong 18 người nhiễm Covid-19 mới có 1 người về từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc), 1 người từ Mỹ về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar, còn lại là 13 người trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam và 3 người tiếp xúc gần với người trở về từ chuyến bay. Các y bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe của người cách ly.



Tại Thái Bình, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến 15 giờ 30 phút ngày 10/3, 48 người nghi nhiễm đã được cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 38 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 10 người đang được theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Số người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm được cách ly, theo dõi là 79 người. Tại hai khu cách ly tập trung của tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 246 người. Ngoài ra, 660 người đang được theo dõi sức khỏe 14 ngày tại các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp.

Trước những diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ngoài hai khu cách ly tập trung của tỉnh, các huyện, thành phố đã thiết lập khu cách ly tập trung với quy mô từ 100 - 200 người. Ngành Y tế đã tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các quy trình tại các khu cách ly tập trung cho những người tham gia phục vụ cách ly của các huyện, thành phố.

\* Đến 17 giờ ngày 10/3, Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 568 đang tổ chức cách ly 246 trường hợp trở về từ các vùng có dịch. Trong đó, Trường Quân sự tỉnh đang cách ly 149 người. Trong ngày 10/3, đơn vị này có 7 trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định. (Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÒNG VIÊN

### THAIBINH SEED

## Vững bước hội nhập và phát triển

(Xem trang 2)



Nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao của Thai Binh Seed.

Ảnh: NGỌC TRÂM

### THÁI THỤY

## Chủ động hướng dẫn doanh nghiệp phòng, chống dịch Covid-19

(Xem trang 3)

**ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỞ Y TẾ:  
0969.851.212  
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:  
0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885